

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 31.25 แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 31.20-31.30

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 31.25 อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อนที่ระดับ 31.15 แนวโน้มแข็งค่า หาก trade war ได้ข้อสรุปบ้างในการประชุม G20 สกุลเงินหยวน เอเชีย รวมถึงเงินบาท อาจแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ คาดกรอบวันนี้ 31.20-31.30

*นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.25 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อน โดยสัปดาห์นี้สิ่งที่ต้องจับตาแน่นอนคือการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) และ G20 ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น

เราจึงเชื่อว่าตลาดจะระวังตัวและไม่เคลื่อนไหวผันผวนมากช่วงกลางสัปดาห์ แต่ภาพตลาดทุนที่ปิดรับความเสี่ยง (Risk Off) และโอกาสที่บอนด์ยีลด์สหรัฐจะปรับตัวสูงขึ้นหลังการประชุม FOMC ยังคงเป็น 2 ปัจจัยหลักที่สามารถหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้

ในส่วนของ FOMC จะทราบผลการประชุมในวันพฤหัสบดีเช้า เรามองว่าที่ประชุมจะมีมติ “คง” อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Fund Rate) ไว้ที่ระดับ 2.25-2.50% แต่อาจปรับลดคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐลงเหลือ 2.0% สำหรับปีนี้ และ 1.8% สำหรับปีหน้า พร้อมทั้งปรับลดมุมมองอัตราดอกเบี้ย (Dot Plot) จากเดิมที่ “ขึ้น 1 ครั้ง” เป็น “หยุดขึ้น” ไปจนถึงปี 2020

นอกจากนี้ ก็ต้องระวังว่าสหรัฐอาจมีการกดดันเงินด้วยนโยบายภาษีก่อนการประชุม G20 ซึ่งอาจหนุนให้มีเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น

และสำหรับการประชุมครั้งนี้ แม้เราจะมองว่าแทบไม่มีโอกาสที่สหรัฐและจีนจะสามารถหาข้อตกลงการค้ากันได้ แต่ถ้การหารือเกิดขึ้น และมีข้อสรุปบ้าง สกุลเงินหยวน เอเชีย รวมถึงเงินบาท ก็อาจแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

คาดการณ์เงินบาทวันนี้ 31.20-31.30 บาท/ดอลลาร์ และคาดการณ์เงินบาทสัปดาห์นี้ที่ 31.00-31.50 บาท/ดอลลาร์

สำหรับเรื่องที่น่าสนใจของตลาดการเงินทั่วโลกวันที่ 17-21 มิถุนายนนี้ เริ่มต้นที่ฝั่งสหรัฐ คาดว่าผลสำรวจภาคการผลิตของเฟด สาขานิวยอร์ก (Empire Manufacturing Index) ในวันจันทร์ จะลดลงจากระดับ 17.8 จุด สู่ระดับ 12 จุด ชี้ว่าภาคการผลิตยังคงชะลอตัวต่อเนื่องจากสงครามการค้าที่ยืดเยื้อ และในวันเดียวกันก็มีการทำประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เรื่องการตั้งกำแพงภาษีนำเข้ากับสินค้าจีนมูลค่ากว่า 3 แสนล้านดอลลาร์ด้วย

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ในฝั่งยุโรป ต้องติดตามการคัดเลือกผู้เข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษในวันอังคาร รวมถึงการคัดเลือกประธานคณะกรรมการยุโรป (EC) และประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในระหว่างวันที่ 20-21 ส่วนในวันพฤหัสบดี คาดว่าที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) จะมีมติ “คง” อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Bank Rate) ที่ระดับ 0.75%

สำหรับฝั่งเอเชีย ในวันพุธ คาดว่ายอดส่งออกของญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคมจะหดตัวราว 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ต่อมาในวันพฤหัสบดี คาดว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะมีมติ “คง” อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Balance Rate) ที่ระดับ -0.1%

ด้านเศรษฐกิจไทย มองว่า ยอดการส่งออกและนำเข้าในเดือนพฤษภาคมที่จะรายงานในวันศุกร์จะหดตัวราว 5.0% และ 2.0% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.51 วันศุกร์ 97.02

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 349.69 ล้านบาท

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,896.55 ล้านบาท

*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 31.199 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้